

สรุปคำกล่าวยินดีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นมีศักยภาพสูง ประจำปี ๒๕๖๗ (Local Award 2024)

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ ๕ - ๖ ชั้น ๕

โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี ๒๕๖๗ (Local Award 2024) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รางวัลน้ำประปาสะอาดดื่มได้ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการและปฏิบัติจนมีผลสัมฤทธิ์ การรับรางวัลนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ให้มีความทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นกำลังหลักที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี ๒๕๖๗ และขอขอบคุณทุกท่านว่า รางวัลที่สำคัญที่สุดของเรา ไม่ใช่การประกาศเกียรติคุณใด ๆ แต่เป็นรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของพวกเราทุกคน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยกันรักษามาตรฐาน และพัฒนาบทบาทการดำเนินงานให้ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” และทำให้คนไทย “มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี” ไปพร้อม ๆ กัน ควรจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทุก ๆ ด้าน ทุกคนมีนโยบาย ทุกคนมี Slogan ทุกคนมี Motto แล้ววันหนึ่งคนเหล่านี้มาทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นจะเป็นพลังบวก ที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ที่จะทำให้การดูแลสารทุกข์สุกดิบ ของประชาชนได้บรรลุผลสำเร็จ

กระทรวงมหาดไทยต้องพึ่งพาท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน ขอให้เราไม่แบ่งแยก “เราเป็นข้าราชการ” คำสามพยางค์แรกของเรา คือ ข้าราชการ จะไม่มีคำว่าประจำหรือการเมือง พอเป็นข้าราชการก็คือมีหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกันตามบทบาทที่เราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

วันนี้ พวกเราได้อยู่ที่นี่ ขอให้พวกเราได้รับทราบและแสดงความยินดีกับว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

/ขอให้...

ขอให้ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กรุณาให้ความร่วมมือ ให้ความสนับสนุนการทำงานของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะได้รับใช้พี่น้องประชาชน รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองไปด้วยกัน และต้องขอให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน จับมือแล้ว เดินไปด้วยกัน ความล้มเหลวจะไม่มีทางเกิดขึ้น จะมีแต่ความสำเร็จ มีความสุขที่เราได้ทำงานร่วมกัน เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา

ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งสามท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบสนองการทำงาน ทำให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ เกิดความสำเร็จ และเกิดความสุขของพี่น้องประชาชน ทุกวันนี้ ยังมีหลายจังหวัดที่ประสบภาวะอุทกภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนรัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ไม่เห็นความสามารถของพวกเรา ท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในพื้นที่เหตุประสบภัย ถ้าหากสามารถที่จะกรุณาให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ในองคาพยพที่ท่านทั้งหลายได้มีอยู่ จะรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราช่วยเหลือได้ เราก็ช่วยกัน ในวันหนึ่งเราช่วยเขา อีกวันหนึ่งเขาก็มาช่วยเรา จะเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นการ ยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราพี่น้องชาวกระทรวงมหาดไทย

และสุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นเครื่องหมาย ที่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเท เสียสละ ในหน้าที่การงานของพวกท่าน ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคน

ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ หน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านไม่มีความลดละในความพยายามที่จะทุ่มเท เสียสละรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง รับผิดชอบต่อประชาชนของพวกเราตลอดไป ด้วยความสำเร็จ ด้วยความราบรื่น

ขอบคุณครับ

---